



สรุปข่าว สร.

ประจำวัน
22 กุมภาพันธ์ 2563



ประเด็นข่าว

หมายเหตุ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019

สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยโพสต์, คมชัดลึก, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์กระปุก, ผู้จัดการออนไลน์, ศูนย์ข่าวแปซิฟิก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์สยามรัฐ, js100, springnews, thaigov, Workponitnews, สำนักข่าวไทย, ไอเอ็นเอ็น, สวท., ทีวีทุกช่อง

-เสนอข่าว นพ.ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค แถลงจำนวนผู้ป่วยยืนยันติดเชื้อยังคงที่ 35 คน รักษาหายเพิ่มอีก 2 คน รวมรักษาหาย 19 คน เหลือรักษาในรพ. 16 คน ส่วน 2 คนที่อาการรุนแรง รายที่ใส่เครื่องช่วยพุงการทำงานของปอดยังอยู่ในภาวะวิกฤติแต่อาการดีขึ้นตามลำดับ ส่วนรายที่ป่วยด้วยโรคร่วมด้วยอาการยังทรงตัว ผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคต้องเฝ้าระวังตั้งแต่ 3 ม.ค.-20 ก.พ. มี 1,151 คน กลับบ้านแล้ว 941 คน ยังอยู่ในรพ. 210 คน เฉพาะวันที่ 20 ก.พ. มีผู้ป่วยเข้าเกณฑ์สอบสวนโรคเพิ่ม 99 คน เนื่องจากขยายการคัดกรองโรคปอดอักเสบโดยไม่ทราบสาเหตุ และขณะนี้ประเทศไทยยกระดับการเฝ้าระวังประเทศเกาหลีใต้เพิ่มเติมจากจีน ญี่ปุ่น ออสเตรเลีย มาเก๊า และไต้หวัน เพราะมีจำนวนผู้ป่วยเพิ่มรวดเร็ว แต่ยังไม่ห้ามการเดินทาง เพียงขอให้เลื่อนการเดินทางที่ไม่จำเป็นและหากจำเป็นขอให้ป้องกันตนเอง หลีกเลี่ยงไปที่ชุมชน รวมทั้งคนไอจาม ยืนยันเชื้อแพร่ผ่านทางละอองฝอยจากการพูด ไอ จาม การป้องกันที่ได้ผลคือสวมหน้ากากอนามัย กินร้อน ช้อนกลาง ล้างมือ สำหรับผู้ป่วย Super Spreader ที่พบในต่างประเทศ เป็นผู้ที่มีเชื้อในร่างกายจำนวนมากสามารถแพร่ให้ผู้อื่นได้อย่างรวดเร็ว ซึ่งยังไม่เกิดขึ้นในประเทศไทยเนื่องจากสามารถตรวจจับผู้มีอาการเข้าเกณฑ์เฝ้าระวัง และนำมาอยู่ในห้องแยกได้อย่างรวดเร็วจึงไม่ไปแพร่สู่ผู้อื่น

-นพ.ปราโมทย์ เสถียรรัตน์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยฯ เตรียมลงนามความร่วมมือกับ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ และองค์การเภสัชกรรม วันที่ 25 ก.พ. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการนำยาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรมาต้านโควิด-19 โดยจะให้กับกลุ่มตัวอย่างคนไทยสุขภาพดี 10 คนในรพ. 5 วัน จากนั้นนำซีรัมของกลุ่มตัวอย่างไปใส่เชื้อเพื่อดูว่าสามารถทำให้เชื้อตายได้หรือไม่ จะใช้เวลาประมาณ 1 เดือน

-นพ.โอภาส การย์กวินพงศ์ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กล่าวว่า กรมฯ สามารถเพาะเชื้อโควิด-19 ในเซลล์ได้แล้ว ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาวัคซีนป้องกันและยารักษาโรค โดยจะร่วมกับม.มหิดล จุฬาฯ องค์การเภสัชกรรม และสถาบันวัคซีนแห่งชาติ วิจัยและพัฒนาวัคซีนต่อไป

-พญ.พรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวว่า กรณีฝุ่น เครื่องฟอกอากาศช่วยกรองลดปริมาณได้ ส่วนเชื้อไวรัสไม่ได้อยู่ในสภาพแวดล้อมได้นาน สถานการณ์ขณะนี้ยังไม่มีความจำเป็นต้องใช้ หากในบ้านมีผู้ป่วย ควรหลีกเลี่ยงการใช้สิ่งของร่วมกัน ล้างมือบ่อยๆ และทำความสะอาดบ้าน สิ่งสำคัญคือเครื่องปรับอากาศหรือเครื่องฟอกอากาศ ต้องทำความสะอาดแผ่นกรองสม่ำเสมอ

ด้าน นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิและคกก.ควบคุมโรคติดต่อแห่งชาติ กล่าวว่า เชื้อแพร่ผ่านทางละอองฝอยขนาดใหญ่ เมื่อไอหรือจามออกมาจะตกลงในระยะ 1 เมตร หากอยู่ในรัศมีก็จะติดตามเสื้อผ้า ถ้าไม่สวมหน้ากากอนามัยจะมาติดที่หน้า พอขยี้ก็อาจเข้าจมูกปากตาได้ การสวมหน้ากากอนามัยในผู้ป่วยมีประโยชน์ รวมถึงคนที่มีโอกาสใกล้ชิดผู้ป่วยหรือออกไปในชุมชนที่มีคนหนาแน่นก็ได้ประโยชน์เช่นกัน

-พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เป็นประธานการประชุมคกก.อำนวยการเตรียมความพร้อมป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคติดต่ออุบัติใหม่แห่งชาติ และกล่าวว่า อยากให้มีการเตรียมความพร้อมรับมือระยะที่ 3 หากมีการแพร่ระบาดภายในประเทศ ยืนยันว่ารัฐบาลไม่ปิดบังหรือปิดเป็นตัวเลขผู้ติดเชื้อในไทย ขอให้ประชาชนมั่นใจว่าประเทศไทยมีมาตรการป้องกันและควบคุมโรคที่ดี มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับจากนานาประเทศ สำหรับกรณีเรือสำราญโดมอนด์ ปรินเซส ที่จอดเทียบท่าที่โยโกฮาม่า ประเทศญี่ปุ่น สธ.ได้ประสานกับก.การต่างประเทศอย่างใกล้ชิด ส่วนจะนำกลับประเทศไทยเป็นไปตามมาตรการของญี่ปุ่น

-กรมการกงสุล ชี้แจงเกี่ยวกับประกาศแนะนำการเดินทาง ว่า เป็นการแนะนำให้ผู้ที่อยู่ในจีนใช้ดุลยพินิจ หากไม่มีความจำเป็น สามารถเดินทางออกจากประเทศระหว่างที่ยังมีสายการบินให้บริการอยู่ สำหรับผู้ที่มีความจำเป็นและมีถิ่นพำนัก ขอให้ติดตามสถานการณ์จากทางการจีน รวมทั้งคำแนะนำและข้อปฏิบัติในการป้องกันตนเอง ซึ่งผู้ที่ไม่มีความจำเป็นต้องเดินทางไปจีน ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางในขณะนี้ ยืนยันว่าไม่ได้ห้ามเดินทาง

-นายชยาวุธ จันทร ผู้ว่าฯ ราชบุรี โพสต์ข้อความชี้แจงกรณีมีชาวนักเรียนแลกเปลี่ยนชาวต่างประเทศเป็นไข้หวัด เข้ารักษาที่รพ.ราชบุรีและพบว่าติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่วนบุคลากรของรพ.ที่ใกล้ชิดกับผู้ป่วยถูกกักตัวไว้ดูอาการ ว่า ได้รับรายงานจากนพ.สสจ.และผอ.รพ.ราชบุรี มีชาวต่างประเทศที่เดินทางมาจากประเทศที่มีความเสี่ยงป่วยเป็นไข้หวัดจริง แต่เข้ารับการรักษาที่รพ.อื่น เมื่อ 20 ก.พ. 2563 รพ.ได้เก็บตัวอย่างส่งตรวจไม่พบเชื้อโคโรนาไวรัส ผู้ป่วยหรือประชาชนสามารถเดินทางมาที่รพ.ราชบุรีได้ตามปกติ

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>- สสจ.ลำพูน ส่งหนังสือชี้แจงการติดตามข้อมูลไวรัสโควิด-19 ให้กับผอ.สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จ.ลำพูน ว่า ผู้ให้ข้อมูลยืนยันโรคต้องเป็นปลัด สธ. ส่วนข้อมูลผู้ป่วยเข้าข่ายสงสัยว่าติดเชื้อ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 1 จะเป็นผู้ให้ข้อมูล ทั้งนี้ติดตามข่าวสารได้ที่เว็บไซต์กรมควบคุมโรค</p> <p>- กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ร่วมกับจังหวัดภูเก็ต การทำอากาศยานภูเก็ต และสสจ.ภูเก็ต จัดกิจกรรม Big Cleaning Day สู้โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่ทำอากาศยานภูเก็ต</p> <p>ประเด็นผลกระทบ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยรัฐ, ไทยโพสต์, มติชน, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>- เสนอข่าว นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. โพสต์เฟซบุ๊กว่า วันที่ 24 ก.พ. จะมีการหารือเพื่อยกระดับโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ซึ่งจะทำให้บังคับใช้ข้อกำหนดตามพ.ร.บ.โรคติดต่อฯ ได้โดยสะดวก และสร้างความมั่นใจแก่เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานว่ามีกฎหมายรองรับ ส่วนประชาชนทั่วไปยังคงใช้ชีวิตตามปกติ</p> <p>- ศ.นพ.ยง ภูวรวรรณ ราชบัณฑิตและหัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก โพสต์เฟซบุ๊กว่า การประกาศเป็นโรคติดต่ออันตรายไม่ได้เกี่ยวข้องกับโรครุนแรงขึ้นหรือสถานการณ์เลวร้ายขึ้น แต่เป็นการช่วยให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขทำงานได้ง่ายขึ้น เพราะมีกฎหมายรองรับ</p> <p>- นายเชิดเกียรติ อัคราการ อธิบดีกรมสารนิเทศและโฆษก ก.การต่างประเทศ กล่าวว่า สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว แจ้งว่ามีลูกเรือคนไทยติดเชื้อเพิ่ม 1 คน ทางการญี่ปุ่นส่งตัวไปรักษาในรพ.แล้ว ทำให้ขณะนี้มียกคนไทยบนเรือติดเชื้อ 4 คน เป็นผู้โดยสาร 1 คน และลูกเรือ 3 คน ส่วนลูกเรือคนไทยที่ยังอยู่บนเรืออีก 21 คน ต้องได้รับการตรวจอีกก่อนเดินทางกลับ</p> <p>- นายชัยวัฒน์ วนิชวัฒน์ นายกสมาคมผู้สื่อข่าวไทย-จีน ไม่เห็นด้วยกับสถานที่บางแห่งที่ติดป้ายห้ามชาวจีนเข้าเพราะเป็นการเหยียดเชื้อชาติอย่างไม่เหมาะสม</p> <p>- สายการบินไทยสมายล์แจ้งยกเลิกเที่ยวบินไปประเทศจีน 4 เส้นทาง ระหว่างวันที่ 1-31 มี.ค. ได้แก่ เชียงใหม่-เกาสง กรุงเทพฯ-เจิ้งโจว กรุงเทพฯ- ฉางชา และกรุงเทพฯ-ฉงชิ่ง</p> <p>- นายภคพงศ์ ศิริกันทรมาศ ผู้ว่าการ รฟม. ออกประกาศไม่อนุญาตให้บุคลากรเดินทางไปประเทศที่เสี่ยงต่อการติดไวรัสฯ จนถึงวันที่ 19 เม.ย. หากจำเป็นให้แจ้งผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณา และเมื่อเดินทางกลับถึงประเทศไทยให้เข้ารับการตรวจคัดกรองและเฝ้าระวังโรคในรพ.และต้องรายงานผลกับผู้บังคับบัญชา หากพบหรือมีความเสี่ยง ให้ผู้บังคับบัญชาสั่งหยุดงานดูอาการ 14 วัน โดยไม่ถือเป็นการขาดงานและไม่นับเป็นวันลา</p> <p>การดำเนินงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ไทยรัฐ, มติชน, ข่าวสด, แนวหน้า, คมชัดลึก, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์คมชัดลึก</p> <p>- เสนอข่าว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ เรียกนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี, นายอุตตม สาวนายน รมว.การคลัง เข้าพบเพื่อหารือมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจ โดยเฉพาะธุรกิจด้านการท่องเที่ยว และให้ทำรายละเอียดเสนอเข้าที่ประชุม ครม.สัปดาห์ถัดไป</p> <p>- นายพิพัฒน์ รัชกิจประการ รมว.การท่องเที่ยวฯ กล่าวว่า วันที่ 24 ก.พ. จะหารือกับนายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกฯ และรมว.สธ. เพื่อพิจารณาเรื่องการคัดกรองนักท่องเที่ยวที่เดินทางออกจากประเทศไทย เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประเทศปลายทาง ส่วนการดูแลผลกระทบ ได้เสนอแนวทางช่วยเหลือและมาตรการกระตุ้นการท่องเที่ยวใหม่ให้นายกฯ พิจารณาแล้ว</p> <p>- นายดอน ปรมดีรัตน์ รมว.ต่างประเทศ กล่าวว่า ประเทศที่มีแรงงานไทยและคนไทยอาศัยอยู่ สถานทูตไทยแต่ละแห่งจะรายงานสถานการณ์กลับมาอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งแจ้งคำแนะนำให้ทราบ ส่วนเกาหลีใต้ที่มีผู้เสียชีวิตต้องจับตาเป็นพิเศษ</p> <p>- นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ลงนามในประกาศ กกร. เรื่องการควบคุมการส่งออกไปนอกราชอาณาจักรซึ่งหน้ากากอนามัยเพิ่มเติม โดยห้ามส่งออกหน้ากากอนามัยทั้งหมด เนื่องจากที่ผ่านมาบางรายใช้วิธีส่งออกไม่เกิน 500 ชิ้นวันละหลายเที่ยว แต่ผ่อนผันกรณีนำออกไปใช้ส่วนตัวไม่เกิน 30 ชิ้น หรือเป็นผู้ป่วยมีใบรับรองแพทย์นำออกไปไม่เกิน 50 ชิ้น ส่วนการส่งออกทั่วไปมีคณะกรรมการพิจารณาเป็นกรณี</p> <p>ด้านนายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวถึงการกระจายหน้ากากอนามัย ว่า นอกจากการจำหน่ายที่ก.พาณิชย์ และร้านธงฟ้าประมาณ 900 แห่งทั่วประเทศ ยังกระจายให้องค์กรเภสัชกรรม สมาคมร้านขายยา การบินไทย ล่าสุดได้เพิ่มร้านสะดวกซื้อ 7-11 และบิ๊กซี และกำลังจะเพิ่มเอสโก็ โลตัส วิลล่า มาร์เก็ต รวมประมาณ 2 หมื่นสาขาทั่วประเทศ แต่จะจำกัดการซื้อไม่เกินคนละ 4 ชิ้น ชิ้นละ 2.50 บาท นอกจากนี้ จะตรวจสอบการจำหน่ายหน้ากากอนามัยแพงเกินจริงอย่างต่อเนื่อง ล่าสุดจับกุมผู้กระทำความผิดได้แล้ว 30 ราย และทราบว่า.มหาดไทยจะประสานเครือข่าย เช่น ผู้ผลิตสินค้าโอท็อป เครือข่ายแม่บ้าน ผลิตหน้ากากอนามัยผ้า 50 ล้านชิ้นต่อเดือน หากรวมกับที่ผู้ผลิตผลิตได้ประมาณ 35 ล้านชิ้นต่อเดือน จะทำให้มีหน้ากากอนามัยกว่า 80 ล้านชิ้นต่อเดือน ซึ่งมีเพียงพอใช้</p> <p>- เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศ กกร.ฉบับที่ 6 พ.ศ.2563 เรื่อง "หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการปันส่วนหรือจำหน่ายหน้ากากอนามัย" ให้ผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่ายในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ปันส่วนหน้ากากอนามัยไม่น้อยกว่าร้อยละห้าสิบของปริมาณการผลิต หรือปริมาณที่ครอบครอง และจำหน่ายให้แก่ศูนย์บริหารจัดการหน้ากากอนามัยของกรมการ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ค้าภายใน ก.พาณิชย์ ในราคาไม่เกินชิ้นละ 2 บาท เพื่อบริหารจัดการให้เพียงพอต่อความต้องการภายในประเทศ โดยให้ดำเนินการภายใน 21 ก.พ. ส่วนการปันส่วนและจำหน่ายหน้ากานามัยคร่าวต่อไป ให้เป็นไปตามที่เลขาธิการ กกร.กำหนด</p> <p>-พล.ท.คงชีพ ตันตระวาณิชย์ โฆษก ก.กลาโหม กล่าวว่า พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ และรมว.กลาโหม ได้กำชับให้หน่วยขึ้นตรงกระทรวงกลาโหมเตรียมพร้อมศูนย์แพทย์อาเซียน รองรับการเพิ่มระดับความร่วมมือของกลไกศูนย์แพทย์อาเซียนในการฝึกปฏิบัติร่วมกัน เป็นไปตามแถลงการณ์ร่วมด้านความมั่นคงว่าด้วยการรับมือกับโรคระบาดที่ได้ประชุมกันไว้ และสั่งการให้ทุกเหล่าทัพเตรียมพร้อมมาตรการ 1.ยกระดับการทำงานของศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาโรคระบาดของกระทรวงกลาโหม เพื่อสนับสนุนการทำงานของสธ. โดยมอบหมายให้สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหมเป็นหน่วยประสานการปฏิบัติ 2.เพิ่มช่องทางการรับรู้ของประชาชนในการป้องกันและดูแลตัวเองให้มากขึ้น 3.ให้กองกำลังป้องกันชายแดนเพิ่มมาตรการการคัดกรองพื้นที่ชายแดนอย่างต่อเนื่อง 4.กำชับให้มณฑลทหารบกทั้ง 35 แห่ง รพ.เหล่าทัพ สนับสนุนการรักษาผู้ป่วย รวมทั้งเตรียมการจัดตั้งรพ.สนามรองรับ เตรียมพื้นที่ในหน่วยทหารเพื่อรองรับการควบคุมและรักษาผู้ติดเชื้อหากสถานการณ์ระบาดเกิดการควบคุม พร้อมขอให้กองทัพอากาศประสานกับอดีตนักบินเพื่อเตรียมพร้อมไปรับคนไทยที่อยู่อัน</p> <p>-นายบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายก อบจ.เชียงใหม่ ร่วมกับนางวารภรณ์ วรพงศธร ขนส่งจังหวัด จัดรวมพลัง รู้ทัน สู้ภัย มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ที่บริเวณสถานีขนส่งอาเขต 2 อ.เมืองเชียงใหม่</p> <p>สถานการณ์ในต่างประเทศ</p> <p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์, ไทยโพสต์, ข่าวสด, ไทยรัฐ, มติชน, คมชัดลึก, แนวหน้า, เว็บไซต์โพสต์ทูเดย์, เว็บไซต์คมชัดลึก, เว็บไซต์กระปุก, สำนักข่าวอิศรา, กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, ศูนย์ข่าวแอฟฟีก, จส.100, เว็บไซต์แนวหน้า, เว็บไซต์เดลินิวส์, เว็บไซต์ข่าวสด, เว็บไซต์ไทยรัฐ, เว็บไซต์ไทยโพสต์, thaipbs, mco</p> <p>-จีน คณะกรรมาธิการสาธารณสุขแห่งชาติจีน รายงานสถานการณ์ระบาดของโควิด-19 เดือน ธ.ค. 2562 ถึง 20 ก.พ. 2563 พบผู้เสียชีวิต 2,236 ราย ผู้ป่วยรวม 75,465 คน รักษาหายแล้ว 18,264 คน อยู่ในภาวะวิกฤติ 11,633 คน ขณะนี้ในต่างประเทศ เกาหลีใต้มีผู้ป่วยมากที่สุด 156 คน ญี่ปุ่น 94 คน และสิงคโปร์ 85 คน ส่วนผู้เสียชีวิตนอกแผ่นดินใหญ่มี 11 คน แยกเป็นฮ่องกง 2 อิหร่าน 2 เกาหลีใต้ 1 ญี่ปุ่น 3 ฟิลิปปินส์ 1 ไต้หวัน 1 และฝรั่งเศส 1 ทั้งนี้ ทางการจีนพบผู้ป่วยใหม่อีกกว่า 500 คน ในเรื่อ่นจำ จึงเป็นที่กังวลว่าจะเป็นกลุ่มผู้ติดเชื้อรายใหม่ที่แพร่ระบาดอย่างรวดเร็ว นอกจากนี้ จีนจะเริ่มทดสอบวัคซีนป้องกันโควิด-19 ได้ในช่วงปลายเดือน เม.ย.</p> <p>-นายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน ร่วมประชุมคณะกรรมการการเมืองแห่งพรรคคอมมิวนิสต์จีน และระบุว่า สถานการณ์แพร่ระบาดของโควิด-19 ขณะนี้ยังไม่ถึงจุดสูงสุด ส่วนสถานการณ์ในมณฑลหูเป่ย์ และเมืองอู่ฮั่น ยังคงน่าเป็นห่วง</p> <p>-เกาหลีใต้ ศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคเกาหลีได้ยืนยันการพบผู้ติดเชื้อใหม่ 100 คน ส่งผลให้ยอดผู้ป่วยในประเทศเพิ่มเป็น 204 คน จำนวนนี้ 85 คน เชื่อมโยงกับการร่วมพิธีกรรมศาสนาที่โบสถ์ในเมืองแทกู นอกจากนี้ ยังประกาศให้เมืองแทกูและเมืองช็องโดเป็นเขตบริหารพิเศษด้านสาธารณสุข เพื่อยกระดับมาตรการควบคุมโรค เนื่องจากทั้งสองเมืองพบผู้ติดเชื้อมากที่สุด ส่วนเทศบาลกรุงโซล ประกาศระงับกิจกรรมที่โบสถ์ชินซอนจิ และห้ามประชาชนใช้จัตุรัสและลานหลายแห่งในเมืองหลวงจัดกิจกรรมทุกประเภท</p> <p>-สถานทูตไทยในเกาหลีใต้ ประกาศเตือนชาวไทยในเกาหลีใต้ทุกคนให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่ที่พบผู้ติดเชื้อจำนวนมาก สำหรับผู้ที่อาศัยอยู่ในพื้นที่ดังกล่าว ขอให้หลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังพื้นที่เสี่ยงหรือมีกิจกรรมการชุมนุมของคนจำนวนมาก หากเจ็บป่วยต้องสงสัย ขอให้ติดต่อกรมควบคุมโรคเกาหลีใต้หรือสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเกาหลีใต้ ซึ่งเปิดให้คำปรึกษาและช่วยเหลือกรณีที่เกี่ยวข้องกับโควิด-19 แก่ชาวต่างชาติที่พำนักอยู่ในเกาหลีใต้ตลอด 24 ชั่วโมง</p> <p>-ญี่ปุ่น เรือสำราญโดมอนต์ ปรีนเซส ยังคงจอดอยู่ที่ท่าเรือเมืองโยโกฮาม่า แม้ครบกำหนดกักบริเวณเพื่อเฝ้าระวังโรคแล้วเมื่อวันที่ 19 ก.พ. โดยตรวจพบผู้ติดเชื้อ 634 คน และมีผู้โดยสารเสียชีวิตแล้ว 2 ราย เป็นผู้สูงอายุชาวญี่ปุ่น ด้านรัฐบาลนครโตเกียว จะขอยกเลิกหรือเลื่อนกิจกรรมกลางแจ้งสำคัญตามกำหนดการในอีก 3 สัปดาห์ข้างหน้า เพื่อลดการแพร่ระบาด เนื่องจากเตรียมการเป็นเจ้าภาพจัดแข่งขันกีฬาโอลิมปิก 2020 ในเดือน ก.ค.</p> <p>-รัฐบาลญี่ปุ่นกำลังพิจารณาที่จะใช้ยา Avigan ซึ่งเป็นยาด้านไข้หวัดใหญ่ ที่พัฒนาโดยบริษัทฟูจิฟิล์ม ไตยามา เคมิคอล เพื่อรักษาผู้ป่วยที่ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019</p> <p>-ออสเตรเลีย ชาวออสเตรเลีย 164 คน จากเรือสำราญโดมอนต์ ปรีนเซส กลับถึงออสเตรเลียแล้ว พบผู้สูงอายุและคนวัยหนุ่มสาวติดเชื้อ 2 คน</p> <p>-อิสราเอล ยืนยันพบผู้ติดเชื้อรายแรกในประเทศ เป็นชาวอิสราเอลที่เดินทางกลับจากญี่ปุ่น หลังถูกกักกัน 14 วัน บนเรือสำราญโดมอนต์ ปรีนเซส ที่ท่าเรือในเมืองโยโกฮาม่า</p> <p>-อิหร่าน พบผู้ติดเชื้อรายใหม่ในประเทศ 13 คน เสียชีวิตอีก 2 ราย ส่งผลให้ยอดผู้เสียชีวิตในประเทศเพิ่มเป็น 4 ราย และยอดผู้ติดเชื้อเพิ่มเป็น 18 คน ด้านองค์การอนามัยโลกแสดงความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดในอิหร่าน หลังมีผู้เสียชีวิต 4 รายภายใน 2 วัน</p> <p>-อิรัก รัฐบาลมีคำสั่งห้ามชาวอิหร่านเดินทางเข้าประเทศและห้ามชาวอิรักเดินทางเข้าอิหร่าน และสั่งปิดจุดผ่านแดน โดยจะ</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>อนุญาตให้เฉพาะชาวอิรักผ่านกลับเข้าประเทศได้เท่านั้น แต่จะต้องถูกตรวจและอาจถูกกักกันนาน 14 วัน ด้านสายการบินแห่งชาติอิรักแอร์เวย์ก็ระงับเที่ยวบินไปอิหร่านด้วย ขณะที่สายการบินแห่งชาติคูเวตประกาศระงับเที่ยวบินไปอิหร่านเช่นกัน และทำเรื่องจะหยุดการเดินทางเรือทั้งขาไปและขากลับจากอิหร่าน รัฐบาลคูเวตยังสั่งห้ามพลเมืองเดินทางไปเมืองกุม ซึ่งเป็นเมืองศักดิ์สิทธิ์ของชาวมุสลิมด้วย พร้อมเตือนว่าผู้ที่เดินทางจากเมืองนั้นจะต้องถูกกักกัน</p> <ul style="list-style-type: none"> -บาห์เรน ก.การต่างประเทศบาห์เรนออกประกาศห้ามคนต่างชาติที่เคยเดินทางไปประเทศไทยเดินทางเข้ามาบาห์เรน -อิตาลี ออกแถลงการณ์ว่า ชายชาวอิตาลี อายุ 78 ปี เสียชีวิตจากโรคโควิด-19 ถือเป็นพลเมืองยุโรปคนแรกที่เสียชีวิต -เลบานอน รายงานพบผู้ป่วยโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 คนแรกในประเทศ เป็นหญิงอายุ 45 ปี มีประวัติเดินทางไปยังเมืองกอม ในเขตภาคกลางตอนบนของอิหร่าน -รัสเซีย ชาวรัสเซียที่กลับจากจีนประมาณ 2,500 คน ถูกกักบริเวณให้อยู่แต่ในบ้านหรือที่พัก เพื่อป้องกันการแพร่ระบาด -Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research สืบหาความเห็นพบคนอเมริกันมีความหวาดกลัวหรือเป็นกังวลกับไข้หวัดใหญ่ มากกว่าโควิด-19 รวมทั้งมีความมั่นใจในหน่วยงานด้านสาธารณสุขของสหรัฐฯ ว่าจะสามารถรับมือกับการระบาดได้ -ศูนย์วิศวกรรมและระบบวิทยาศาสตร์ ม.จอห์นส์ ฮอปกินส์ ในสหรัฐฯ สรุปรายชื่อผู้ป่วยทั่วโลก 76,497 คน เกาหลีใต้พบผู้ป่วยเพิ่มขึ้นเป็น 204 คน ผู้เสียชีวิต 1 คน ญี่ปุ่น 94 คน เสียชีวิต 3 คน ส่วนผู้ติดเชื้อบนเรือสำราญโดมอนต์ ปรินเซส เพิ่มเป็น 634 คน ผู้ป่วยทั่วโลกที่รักษาหายแล้ว 18,440 คน -องค์การอนามัยโลก เตือนนานาประเทศหากไม่ดำเนินมาตรการยับยั้งโควิด-19 ในตอนนี้ อาจกลายเป็นปัญหาใหญ่ <p>บทความ สื่อที่นำเสนอ : ไทยโพสต์</p> <ul style="list-style-type: none"> -กล่าวว่า ความตื่นตัวของรัฐบาลในการวางมาตรการเป็นลำดับขั้นตอนและเตรียมมาตรการรองรับไว้ล่วงหน้า ทำให้สถานการณ์การแพร่ระบาดบรรเทาและลดความรุนแรงลงได้ ที่เหลือคือความร่วมมือร่วมใจของประชาชนในการติดตามข้อมูลและปฏิบัติตามมาตรการป้องกันอย่างเคร่งครัด <p>สื่อที่นำเสนอ : มติชน บทนำ</p> <ul style="list-style-type: none"> -กล่าวว่า โควิด-19 ส่งผลกระทบต่อธุรกิจท่องเที่ยวอย่างรุนแรง เป็นอีกปัญหาที่ท้าทายการบริหารจัดการของรัฐบาล นอกเหนือไปจากการควบคุมการติดเชื้อ <p>สื่อที่นำเสนอ : คมชัดลึก</p> <ul style="list-style-type: none"> -กล่าวถึงองค์การอนามัยโลก ว่า มีบทบาทสำคัญในการสนับสนุนมาตรการต่างๆ ของรัฐบาลปักกิ่ง อีกทั้งยังคอยควบคุมประชาชนทั่วโลกไม่ให้ตื่นตระหนกเหมือนการระบาดของโรคซาร์ส ด้วยการกระทำที่โปร่งใส ผ่านการให้ข้อมูลที่ถูกต้องตามหลักวิชาการและทันทั่วทั้งที่ ปราศจากอคติ และยังคงช่วยให้กำลังใจบุคลากรทางการแพทย์ทุกภาคส่วน 	
<p>ฝุ่นPM 2.5 สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว สำนักงานสิ่งแวดล้อมภาคที่ 2 ลำปาง ออกประกาศเรื่อง สถานการณ์อากาศเกินมาตรฐานบริเวณภาคเหนือตอนบนใน จ.ลำปาง แพร่ พะเยา และน่าน พบค่าฝุ่น PM2.5 ระหว่าง 51-66 มคก./ลบ.ม. เกินค่ามาตรฐานในทุกสถานีคุณภาพอากาศอยู่ในระดับสีส้ม เริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยของประชาชน -นพ.ทศเทพ บุญทอง นพ.สสจ.เชียงราย พร้อมด้วย นพ.ไชยเวช ธนไพศาล ผอ.รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ ร่วมกันเปิดคลินิกมลพิษ ที่รพ.เชียงรายประชานุเคราะห์ โดยจัดเตรียมหน้ากากอนามัยไว้แจก 5 กลุ่มเสี่ยง ได้แก่ ผู้สูงอายุ เด็กเล็กต่ำกว่า 5 ปี สตรีมีครรภ์ คนที่มีโรคประจำตัว เบาหวาน ความดัน และผู้ป่วยโรคถุงลมโป่งพอง กว่า 200,000 คน 	
<p>สื่อที่นำเสนอ : ข่าวสด</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นายจักรพล ตั้งสุทธิธรรม ส.ส.เชียงใหม่ พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงการระบาดของโควิด-19 และปัญหาฝุ่น PM.2.5 ว่า รัฐบาลต้องบริหารจัดการแก้ปัญหาวิกฤตอย่างเป็นระบบมากขึ้น ตั้งเป็นวาระแห่งชาติ มีหน่วยงานรับผิดชอบโดยตรง 	
<p>กัญชาทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : มติชน</p> <ul style="list-style-type: none"> -เสนอข่าว นพ.สำเร็จ แหงกระโทก ผู้ช่วย รมว.สธ. พร้อมด้วย นพ.เกียรติภูมิ วงศ์รจิต อธิบดีกรมสุขภาพจิต นพ.พงศ์เกษม ไข่มุกด์ ผู้ตรวจราชการ สธ. เขตฯ 9 และ นพ.นรินทร์รัชต์ พิชญคามินทร์ นพ.สสจ.นครราชสีมา ร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง นพ.กิตต์กวี โพธิ์เงิน ผอ.รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นพ.วิชาญ คิดเห็น ผอ.รพ.สูงเนิน และนางฐิรวรรณี กันหามาลา ผู้จัดการ บ. รักษิงฟาร์ม จำกัด ประธานวิสาหกิจชุมชนกลุ่มรักษิงฟาร์ม อ.วังน้ำเขียว ในโครงการปลูกสมุนไพรกัญชาแบบออร์แกนิกปลอดภัย เพื่อนำมาผลิตตำรับยาแผนไทยที่มีส่วนประกอบของกัญชาสำหรับใช้รักษาผู้ป่วยจิตเวชของรพ. และเปิดคลินิกกัญชาทางการแพทย์แผนไทย รพ.จิตเวชนครราชสีมาราชนครินทร์ นพ.เกียรติภูมิ กล่าวว่า กรมฯ มีนโยบายให้รพ.ในสังกัดเปิดให้บริการคลินิกกัญชาผสมผสาน เพื่อดูแลผู้ป่วยด้วยยาแผนไทย 	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ตำรับกัญชา เพิ่มโอกาสในการรักษาผู้ป่วยจิตเวชซึ่งส่วนใหญ่มีอาการเรื้อรัง และตั้งคลินิกให้คำปรึกษากัญชาทางการแพทย์ให้ผู้ป่วยได้รับความปลอดภัยสูงสุด โดยระยะแรกใช้ 2 ตำรับคือ ตำรับสุขไสยาสน์ และน้ำมันกัญชา ให้บริการผู้ป่วย 3 กลุ่มโรคที่มีปัญหานอนไม่หลับและรักษาด้วยวิธีการของแพทย์แผนปัจจุบันแล้วไม่ดีขึ้น ให้บริการทุกวันพฤหัสบดี เวลา 08.30-16.30 น.</p>	
<p>เชื่อดื้อยา สื่อที่นำเสนอ : มติชนออนไลน์, workpointnews, เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว ดร.สาธิต ปิตุเตชะ รมช.สธ. เป็นประธานการประชุมระดับชาติว่าด้วยการดื้อยาต้านจุลชีพ ครั้งที่ 2 เน้นการลงทุนเพื่อพัฒนาระบบใหม่และพัฒนาสมรรถนะของระบบเดิมที่มีเพื่อให้ระบบจัดการ AMR มีความยั่งยืน ตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการการดื้อยาต้านจุลชีพประเทศไทย พ.ศ. 2560-2564 โดย สธ. ก.เกษตรฯ ภาควิชาการ สมาคม องค์กรวิชาชีพ ภาคเอกชน และภาคประชาสังคม ดำเนินการตามแผนยุทธศาสตร์เพื่อแก้ปัญหาเชื่อดื้อยาของประเทศมาอย่างต่อเนื่อง ภายใต้การอำนวยการของคกก.นโยบายการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ</p> <p>ด้าน นพ.ไพศาล ตันคุ้ม เลขาธิการ อย. กล่าวว่า ศูนย์เฝ้าระวังการดื้อยาต้านจุลชีพแห่งชาติ รายงานข้อมูลว่า แม้เชื่อดื้อยาบางชนิดมีแนวโน้มที่เพิ่มขึ้น แต่ยังคงน่าเป็นห่วง เนื่องจากตั้งแต่ปี 2553 เป็นต้นมา เชื่อดื้อยาชนิดรุนแรงมีอัตราการดื้อยาเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากต่ำกว่าร้อยละ 1 เป็นร้อยละ 10 และมีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นเรื่อย ๆ</p>	
<p>ตรวจสอบเข้มฉีดยา-หลอดบรรจุเลือด จ.ชลบุรี สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์, สำนักข่าวไทย, กรมประชาสัมพันธ์</p> <p>-เสนอข่าว พญ.พรรณพิมล วิบุลากร อธิบดีกรมอนามัย กล่าวถึงกรณีพบเข็มฉีดยา หลอดบรรจุเลือดถูกทิ้งน้ำบริเวณ ต.แสมสาร อ.สัตหีบ จ.ชลบุรี ว่า ศูนย์อนามัยที่ 6 ชลบุรี รายงานว่า สสอ.สัตหีบกำลังตรวจสอบคลินิกเสริมความงามหรือหมอกระเป่าที่ลักลอบให้บริการในพื้นที่ เนื่องจากเข็มที่พบบางส่วนมีลักษณะคล้ายเข็มร้อยไหม ส่วนหลอดบรรจุเลือดไม่ใช่ยี่ห้อที่รพ.และรพ.สต.ใช้ โดยรพ.สต.ช่องแสมสารได้ลงบันทึกประจำวันกับตำรวจเพื่อหาผู้กระทำความผิดแล้ว ทั้งนี้ การจัดการมูลฝอยติดเชื้อทางการแพทย์ต้องทิ้งและกำจัดให้ถูกวิธี</p>	
<p>อุบัติเหตุจรวด สื่อที่นำเสนอ : มติชน, มติชนออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์</p> <p>-เสนอข่าว ที่กรุงสตอกโฮล์ม ประเทศสวีเดน นายอนุทิน ชาญวีรกูล รองนายกรัฐมนตรี และรมว.สธ. และคณะผู้แทนไทยหารือทวิภาคีกับ นายโทมัส เอนรอต รัฐมนตรีกระทรวงโครงสร้างพื้นฐานสวีเดน ในการประชุมนานาชาติรัฐมนตรีด้านความปลอดภัยทางถนน ครั้งที่ 3 ระหว่างวันที่ 19-20 ก.พ. โดยแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการสร้างความปลอดภัยทางถนนที่ยั่งยืนของไทยและสวีเดน ตามเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน อาทิ การจัดการความปลอดภัยทางท้องถนน การสร้างถนนและการสัญจรอย่างปลอดภัย การสร้างมิติตามความปลอดภัยให้เป็นส่วนหนึ่งของระบบโครงข่ายถนน และยกระดับคุณภาพในการป้องกันหรือคุ้มครองการบาดเจ็บและสูญเสียสำหรับผู้ใช้รถใช้ถนน โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางต่อการสูญเสียสูง เช่น คนเดินเท้า ผู้ใช้รถจักรยาน และผู้ใช้รถจักรยานยนต์ โดยจะต้องวางระบบติดตามประเมินผลโครงสร้างพื้นฐานถนน ส่งเสริมการวางแผนออกแบบ ก่อสร้าง และสภาพความปลอดภัยขณะใช้งาน การจัดการความปลอดภัยทางถนนในระดับอำเภอ ซึ่งรัฐบาลไทยมีนโยบายสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยทางถนนตามแนวทางประชารัฐ เพื่อแก้ปัญหาอุบัติเหตุทางถนนในระดับอำเภอ</p>	
<p>กฎระเบียบโปรไบโอติกระดับอาเซียน สื่อที่นำเสนอ : เว็บไซต์แนวหน้า</p> <p>-เสนอข่าว อารยะ โรจนวณิชชากร รองโฆษกและคณะที่ปรึกษา รมช.สธ. ร่วมประชุมเครือข่ายด้านกฎระเบียบโปรไบโอติกระดับอาเซียน (SEA Probiotic SERN) ณ เมืองสุราบายา ประเทศอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างประเทศต่างๆ ในอาเซียน พร้อมผลักดัน (ร่าง) กฎระเบียบด้านโปรไบโอติก สู่การพิจารณาของที่ประชุมองค์การระหว่างประเทศด้านอาหารและโภชนาการ ทั้งนี้ ยังรับเป็นเจ้าภาพในการจัดประชุมครั้งต่อไปที่ จ.ชลบุรี ในเดือน มิ.ย. 2563</p>	
<p>โรคไข้รากสาดใหญ่ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.อัษฎางค์ รวยอาจิณ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค เตือนนักท่องเที่ยวที่ภูเขาส่งและป่าไม้ ให้ระวังถูกตัวไรอ่อนกัด ทำให้เสี่ยงป่วยด้วยโรคไข้รากสาดใหญ่ ซึ่งตั้งแต่ 1 ม.ค.-10 ก.พ. 2563 พบผู้ป่วย 445 ราย ไม่พบผู้เสียชีวิต ภาคที่มีผู้ป่วยสูงสุดคือ ภาคเหนือ 227 คน ส่วนจังหวัดที่มีอัตราป่วยสูงสุด 5 อันดับแรก คือ ระนอง น่าน แม่ฮ่องสอน เชียงราย สุราษฎร์ธานี โดยหลังจากถูกไรอ่อนกัดประมาณ 10-12 วัน จะมีอาการปวดศีรษะ มีไข้หนาวสั่น ไอ ตาแดง คลื่นไส้ อาเจียน ปวดเมื่อยตัวอ่อนเพลีย ผู้ป่วยบางรายอาจหายได้เอง แต่บางรายอาจเกิดภาวะแทรกซ้อนรุนแรงจนทำให้เสียชีวิตได้</p>	
<p>จัดฟันแพ้น้ำ สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, มติชน</p> <p>-เสนอข่าว นพ.สมศักดิ์ อรรฆศิลป์ อธิบดีกรมการแพทย์ กล่าวว่า การจัดฟันควรได้รับการรักษาจากทันตแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ มีการประเมินก่อนการรักษา เพราะการจัดฟันเป็นการรักษาที่ต่อเนื่องและใช้ระยะเวลานาน</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
<p>ทพ.อำนาจ ลิขิตกุลธนพร ผอ.สถาบันทันตกรรม กล่าวว่า การจัดฟันแฟชั่นส่งผลร้ายต่อสุขภาพฟันและสุขภาพช่องปาก ทำให้เหงือกอักเสบ มีเลือดไหล เกิดแผลในช่องปาก สารอันตราย เช่น ปรอท สารหนู ตะกั่ว อาจดูดซึมเข้าสู่ร่างกาย เนื่องจากการใช้เครื่องมือที่ไม่ได้คุณภาพ อาจเกิดการติดเชื้อ และอาจถึงแก่ชีวิตจากการลวดขนาดเล็กรวมถึงอุปกรณ์ชิ้นเล็กที่ติดไม่แน่นหลุดเข้าคอได้</p>	
<p>รศ.ดร.พร.เอกชน สื่อที่นำเสนอ : ไทยรัฐ, เดลินิวส์ -เสนอข่าว นายวิชัย โภชนกิจ อธิบดีกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า ประมาณปลายเดือน ก.พ. จะนำค่าบริการทางการแพทย์ของรพ.เอกชน 300 รายการ มาจัดทำคิวอาร์โค้ดและส่งให้รพ.เอกชนทุกแห่งติดตั้งในจุดที่เห็นได้ง่าย เพื่อให้ประชาชนสแกนและตรวจสอบราคา รวมถึงจะเผยแพร่บนเว็บไซต์ www.dit.go.th เช่นเดียวกับการเผยแพร่ราคา</p>	
<p>สารเคมีอันตรายทางการแพทย์ สื่อที่นำเสนอ : มติชน -เสนอข่าว นส.มนัญญา ไทยเศรษฐ์ รัฐมนตรีฯ ยื่นหนังสือถึง ก.อุตสาหกรรม เพื่อนัดประชุมคกก.วัตถุอันตราย และพิจารณาการประกาศก.เกษตรฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการผลิต การนำเข้า การส่งออก และการมีไว้ในครอบครอง ซึ่งวัตถุอันตรายที่กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้รับผิดชอบ (ฉบับที่ ...) พ.ศ. ... โดยมีสาระสำคัญ คือ กำหนดให้สถานที่ผลิตวัตถุอันตราย หรือโรงงานผลิต ต้องได้รับการรับรอง ISO 9001 ISO 14001 และมีห้องปฏิบัติการซึ่งได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO/IEC17025 ด้านการวิเคราะห์วัตถุอันตราย จากสถาบันการตรวจรับรองมาตรฐาน โดยหน่วยงานมาตรฐานในประเทศไทย ยกเว้นสถานที่ผลิตสารชีวภัณฑ์และสารสกัดจากพืช สถานที่ผลิตวัตถุอันตรายที่ผู้ประกอบการได้รับอนุญาตให้ดำเนินการผลิตวัตถุอันตรายอยู่ก่อนแล้ว ให้ระยะเวลาปรับปรุงแก้ไขอีก 2 ปี นับแต่วันที่ประกาศฉบับนี้มีผลใช้บังคับ ทั้งนี้ ไม่รวมถึงสถานที่ผลิตวัตถุอันตรายที่ถูกจำกัดการใช้ ส่วนผู้ประกอบการ กำหนดให้มีการตรวจสอบสุขภาพอย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง ถ้าปฏิบัติงานเกี่ยวกับวัตถุอันตรายที่มีสารประกอบในกลุ่มออร์กาโนฟอสเฟสหรือคาร์บาเมต ต้องตรวจหาระดับซีรีมโคลินเอสเตอเรสด้วย พร้อมกันนี้จะจัดทำทะเบียนประวัติสุขภาพของผู้ปฏิบัติงาน หากตรวจพบวัตถุอันตรายสะสมในร่างกายถึงระดับอันตราย ต้องส่งไปรักษาหรือไปปฏิบัติงานอื่นตามความเหมาะสม โดยโรงงานที่ไม่สามารถปรับปรุงได้ตามกำหนดจะไม่มีสิทธิผลิตสารเคมีทางการแพทย์เพื่อจำหน่ายอีกต่อไป</p>	
<p>การตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว สื่อที่นำเสนอ : thaigov -เสนอข่าว ม.ร.ว.จัตมมงคล โสณกุล รมว.แรงงาน เป็นประธานการประชุมหารือกับผู้แทนจาก สธ. ในประเด็นข้อร้องเรียนเกี่ยวกับตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าวที่ใช้เวลานานและมีหลายขั้นตอนจนทำให้เกิดความล่าช้า ได้สั่งการให้ผู้แทนกรมการจัดหางาน ลงพื้นที่ตรวจสอบความเรียบร้อยภายในศูนย์บริการเบ็ดเสร็จแต่ละแห่งอย่างน้อยวันละ 1 ครั้ง เพื่ออำนวยความสะดวกแก่นายจ้างและแรงงานต่างด้าวที่มาใช้บริการ พร้อมทั้งให้สถานพยาบาลส่งลำดับคิวที่สามารถให้บริการได้ในแต่ละวันมายังศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมการจัดหางาน เพื่อเป็นข้อมูลในการนำต่างด้าวเข้ารับการตรวจสุขภาพ</p>	
<p>โรคไต สื่อที่นำเสนอ : กรุงเทพธุรกิจ -เสนอข่าว นพ.ประพนธ์ ตั้งศรีเกียรติกุล ที่ปรึกษา รมว.สธ. กล่าวว่า คนไทยมีแนวโน้มป่วยโรคไตเพิ่มขึ้น สาเหตุร้อยละ 70 เกิดจากเบาหวานและความดันโลหิตสูง จากข้อมูลพบว่าคนไทยป่วยเป็นโรคไตเรื้อรังร้อยละ 17.6 ของประชากร หรือประมาณ 8 ล้านคน เป็นผู้ป่วยระยะสุดท้าย 2 แสนคน จ่ายเพิ่มปีละกว่า 7,800 ราย ส่วนการผ่าตัดเปลี่ยนไตทำได้เพียงปีละ 500 ราย จึงเน้นการชะลอความเสื่อมของไตเพื่อให้เข้าสู่ระยะที่ต้องล้างไต นอกรากนี้ พฤติกรรมกรกินที่เปลี่ยนไปทำให้พบโรคไตในเด็กด้วย สาเหตุหนึ่งคือ การกินเค็มจากฟาสต์ฟู้ด ขนมขบเคี้ยว อาหารญี่ปุ่น เกาหลี อาหารแช่แข็ง หากลดการกินเค็มจะลดจำนวนผู้ป่วยและผู้เสียชีวิตจากโรคไตเรื้อรังได้อีกมาก</p>	
<p>สื่อที่นำเสนอ : เดลินิวส์ -เสนอข่าว ผศ.นพ.สุรศักดิ์ กันตชูเวสศิริ ประธานเครือข่ายลดการบริโภคเค็ม และคณะทำงานการจัดงานวันไตโลก ระบุว่าอยากให้ประชาชนลดบริโภคเค็มลง จะช่วยให้มีสุขภาพดี ประหยัคค่ารักษาพยาบาลให้ภาครัฐได้มีผลหลายหมื่นล้านบาท และสามารถลดจำนวนผู้เสียชีวิตจากโรคไตเรื้อรังได้อีกมาก ในวันที่ 22 มี.ค.นี้ ที่ลานอโศก ชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์ เครือข่ายลดการบริโภคเค็มจะจัดกิจกรรมวันไตโลก ภายใต้คำขวัญ คัดกรอง ป้องกัน รู้ทัน โรคไต เพื่อให้ความรู้แก่ประชาชนและยังมีผู้เชี่ยวชาญมาตรวจสุขภาพไตฟรี</p>	
<p>ผลวิจัยเด็กไทยยุค 4.0 สื่อที่นำเสนอ : บ้านเมืองออนไลน์, ผู้จัดการออนไลน์ -เสนอข่าว น.ส.ณัฐยา บุญภักดี ผอ.สำนักสนับสนุนสุขภาวะเด็ก เยาวชนและครอบครัว สสส. เปิดเผยผลวิจัยเด็กไทยยุค 4.0 พบความสุขเด็กไทยในวัยเรียนเหลือน้อย วัยรุ่นมีปัญห สุขภาพจิตมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากการสะสมความเครียดตั้งแต่วัยเด็ก</p>	

ประเด็นข่าว	หมายเหตุ
จากโครงสร้างครอบครัวที่มีความพร้อมแตกต่างกัน ความเหลื่อมล้ำของคุณภาพสถานศึกษา การแข่งขันในระบบการศึกษา หน่วยงานภาครัฐ เอกชน ภาคประชาสังคมจะต้องหารือกันว่าจะหนุนเสริมกลไกที่ช่วยเด็กได้อย่างไรหากต้องการบรรลุเป้าหมายด้านการพัฒนาคนตามยุทธศาสตร์ชาติ	
<p>คนดีศรีพ.น่าน สื่อที่นำเสนอ : เชียงใหม่นิวส์</p> <p>-เสนอข่าว นพ.พิศิษฐ์ ศรีประเสริฐ รองปลัด สธ. เป็นประธานมอบโล่ดีเด่นสำหรับข้าราชการแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงาน โดยผลการคัดเลือก คนดีศรีพ.น่าน ปี 2563 มีทั้งสิ้น 11 คน</p>	-

สำนักงานนิเทศ

สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข

☎ 0 2590 1311-2 🖨 0 2591 8612-3 🌐 <http://pr.moph.go.th>

📱 fanmoph 🐦 pr_moph 📺 healthmoph 📺 moph channel

